

แค่ 2 เดือน แยกเกอร์เจาะเว็บไทยกว่าหมื่นครั้ง

ทีปพิงพอยท์ เปิดผลสำรวจการโจรกรรมข้อมูลในไทย พบ 2 เดือน ถูกโจมตีกว่า 1 หมื่นครั้ง โดยเฉพาะการเจาะข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันที่มีเงินล่อใจ

นายนิล ฮาร์ทเชลล์ รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลก ทีปพิงพอยท์ ซึ่งเป็นระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention Systems: IPS) กล่าวว่า การโจมตีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การโจมตีระบบเครือข่าย การโจมตีเว็บแอปพลิเคชัน มีเงินเป็นสิ่งล่อใจ และการโจมตีระบบโครงสร้างไอที ผลสำรวจของทีปพิงพอยท์ระหว่างวันที่ 21 ม.ก.-21 มี.ค. 2008 รวม 2 เดือน พบว่า ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถูกแฮกเกอร์โจมตีแล้วถึง 11,901 ครั้ง ขณะที่ประเทศไทยแถบเอเชียถูกโจมตีข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชันในช่วง 3 วัน ประมาณ 7,000 ครั้ง เฉลี่ย 3 ครั้งต่อ 2 นาที

สำหรับรูปแบบการโจมตีข้อมูลส่วนใหญ่เป็นฟิชชิ่ง (Phishing) โดยส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธนาคาร

ไปให้เหยื่อ เพื่อขโมยข้อมูล รวมทั้งการขโมยข้อมูลทาง VOIP (วอยซ์ โอเวอร์ ไอพี) โดยอ้างเป็นบริษัทบัตรเครดิตหลอกให้เหยื่อนอกข้อมูลส่วนตัว และการโจมตีในรูปแบบ Whaling หรือการส่งอีเมล ระบุเนื้อหาการขอเรียนพนักงานของบริษัท ซึ่งหากไม่เป็นความจริงให้คลิกปฏิเสธ เมื่อหลงกลคลิกไป ซอฟต์แวร์บางตัวจะถูกโหลดอัตโนมัติเพื่อขโมยข้อมูล ดังนั้น การนำระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปวางบนโครงสร้างเพียงจุดเดียว จึงไม่เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันในปัจจุบัน แต่ต้องมีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปวางบนโครงสร้างหลาย ๆ จุด เพื่อป้องกันการโจมตี

ล่าสุด ทีปพิงพอยท์ เปิดตัวโซลูชันเมืองกับการบุกรุกระบบ Core Controller อุปกรณ์แบบอินไลน์ ที่ทำงานบนระบบเครือข่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้สองทิศทางทั้งรับ-ส่ง ด้วยความเร็ว 10 กิกะบิต เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน.



ตะไคร้หอม

เคยได้ยินชื่อตะไคร้หอมกันมาบ้างทราบ

แต่นำมาใช้เพื่อไล่ยุง ตะไคร้หอมก็มีลักษณะคล้าย ๆ ตะไคร้ธรรมดา ๆ หรือตะไคร้กอนี้เอง ก็เป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้า ลำต้นตั้งตรง สูง 2 เมตร ออกเป็นกอ ใบเกลี้ยง รูปยาวแคบ ยาวได้ถึง 1 เมตร มีกลิ่นหอม ตะไคร้หอมมีลักษณะส่วนใหญ่อคล้ายกับตะไคร้กอ ต่างกันที่กลิ่น ต้นและใบยาวกว่าตะไคร้กอมาก แผ่นใบกว้างยาว และนุ่มกว่าเล็กน้อย การปลูกใช้หน่อหรือเหง้าปลูกลงในดินร่วนซุย น้ำไม่ขัง ชอบแดดมาก ส่วนที่ใช้เป็นยา คือใบและกาบใบ และมีสรรพคุณคือต้านแก๊กริดสีดวงในปาก (คือปากแตกระแหง



เป็นแผลในปาก) สตรีมีครรภ์รับประทาน ทำให้แท้ง มีบริดมดลูก ขับลมในลำไส้

ตะไคร้หอมได้ถูกนำมาใช้ไล่แมลง อย่างแพร่หลายมานานแล้ว โดยละลายน้ำมันตะไคร้หอม 7 ส่วน ผสมในแอลกอฮอล์ (70%) 93 ส่วน ฉีดพ่นหรือตำใบสดหมักในแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน 1:1 ทาตรงขอบประตูที่เปิดเปิดเสมอ หรือชุบสำลีแขวนเอาไว้หน้าประตูเข้าออก หรือใช้ใบตะไคร้หอม มัดแล้วทุบให้ฉ่ำวางไว้ตามมุมห้องหรือใต้เตียง (ข้อมูลจาก www.gpo.or.th/).